



จุฬาสาร บรรพตวิถีดัมพ์นธ์ Sunpasitsumpun buletin



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 257 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ISSN : 2408-2368

www.sunpasit.go.th

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการแพทย์ และการสาธารณสุขชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล

Campaign of the month

**26
JUNE**



World Anti-Drugs
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ASEAN Dengue Day
วันไข้เลือดออกอาเซียน



**15
JUNE**



ขอเชิญ

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจุฬาสารออนไลน์



โรงพยาบาลคุณธรรม

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ”

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)

“... สุขภาพเป็นของเรา เอ็นทอกไม่ใช่ของเรา อำนาจเป็นของไม่ยั่งยืน ความดีคือการทำเพื่อคนอื่น...” (ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของพยาบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ยุค Thailand 4.0” โดยนายสถิตย์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในงานวันพยาบาลสากล จัดโดยองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของวิชาชีพพยาบาลทั่วโลก นั่นคือ เป็นวันที่สหภาพพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดขึ้นให้เป็น “วันพยาบาลสากล” โดยเริ่มมีวันพยาบาลสากลครั้งแรกใน พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ **มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล** และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก ร่วมกันสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ท่านมีอุดมการณ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนและกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสุขภาพในแต่ละปี

สำหรับในประเทศไทย สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาล ในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับชาติ ได้สนองเจตนารมณ์ “วันพยาบาลสากล” ทุกปี ในปี 2561 ปีนี้ ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “**พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน**” (Nurses : A Voice to lead - Health is a Human Right)

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นำโดย **นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ** หัวหน้าพยาบาล ร่วมกับองค์กรพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน “วันพยาบาลสากล” ขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี **นายสถิตย์ วิฑูรย์** เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “**บทบาทของพยาบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ยุค Thailand 4.0**” ซึ่งในการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้มีใจความตอนหนึ่งว่า “**ผู้ที่มาเรียนพยาบาล ต้องเป็นคนที่มีจิตอาสา มีใจที่เป็นกุศล และต้องรู้จัก เรียนรู้บุคคลต้นแบบของวิชาชีพพยาบาล คือมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก**”

ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน บรรยายภาคเติมไปด้วยการแสดงออกถึงพลังของวิชาชีพพยาบาลที่นำภาคภูมิใจและแสนงดงาม เริ่มด้วยการนำกล่าวสดุดี “**มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล**” โดยนางสาวพัชนี ทองประเสริฐ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่ามากกว่า 80 เรื่อง และชุดการแสดงที่ยิ่งใหญ่ อลังการเรื่อง “**การนำเข็มมุ่งลงสู่การปฏิบัติ**” โดยตัวแทนพยาบาลระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนในงานอย่างมากมาย

“**นางฟ้าชุดขาว**” เป็นสมญานามที่พูดถึงพยาบาล จากผู้คนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมญานามนี้แสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพพยาบาลว่า เป็นวิชาชีพที่มีความเป็นมายาวนาน เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง วิชาชีพพยาบาลอยู่คู่กับผู้คนที่มาตั้งแต่ลมหายใจแรกของชีวิต จวบจนลมหายใจสุดท้ายบนโลกใบนี้ ดังนั้นอุดมการณ์พื้นฐานของพยาบาลทุกคนคือจะต้องมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา ประกอบกับมีความเสียสละที่มากล้น และมีความอดทนที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน คนที่จะเป็นพยาบาลที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ “**มีฝัน**” ฝันที่จะดูแลผู้อื่น หากขาดฝันนั้นแล้วคงยากยิ่งที่จะเดินทางในสายวิชาชีพที่เหน็ดเหนื่อยนี้ได้ สิ่งสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้พยาบาลทุกคนในการทำงานให้มีความสุขในทุกๆวันนั้นคือ **แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด พัฒนาการทางเทคโนโลยีจะเจริญรุดหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ความสำคัญของวิชาชีพพยาบาลก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย เพราะถ้าหากขาดพยาบาลไปแล้วฉันใด ก็คงเป็นดังสวนที่ขาดคนคอยดูแล คอยตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ รดน้ำ พรุนดินให้ต้นไม้ขึ้นงอกงาม แข็งแรงฉันนั้น**

..... “**อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังค้ำก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุลาสัย สู่แดนดิน**” ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล ใช้คุณค่ากรุณาไว้ว่าจิมดังวารินจากฟ้าสู่สากล

(สร้อย) **อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกุลเพิ่มพูนผล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พันทรมาณ แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร แม้เหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย**

อัญชลี วิเศษสุนทศิลป์

ขอฝากเพลงมาร์ชพยาบาลนี้ไว้ให้ทุกคนได้อ่าน ได้เข้าใจถึงความเป็นพยาบาล เนื้อหาของเพลงทำให้รู้ถึงจิตใจอันดีงามของผู้ที่เป็นพยาบาลอย่างแท้จริง.....



ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่บ้านด้วยทีมงานคุณภาพ Home Ventilator Care Team



โดย...ชุตินา สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล



งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและหน่วยระบบหายใจเด็ก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง “ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่บ้านด้วยทีมงานคุณภาพ Home Ventilator Care Team” โดยนางชุตินา สุทธิประภา และ นพ.เพ็ญศักดิ์ แซ่ห้วง ในงานมหกรรมคุณภาพภาคการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการ Home Ventilator เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดย นพ.เพ็ญศักดิ์ แซ่ห้วง ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “Song of Life” เพื่อหาทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และทีมพาผู้ป่วยกลับบ้านสำเร็จเป็นรายแรกในปี 2551 และยังคงพาผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 12 ปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยได้รับการต่อลมหายใจและได้กลับบ้านรวม 30 คน

การดำเนินงานของทีม ดำเนินการโดย “ทีมสหวิชาชีพ” ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย กุมารแพทย์ พยาบาล พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลดูแลต่อเนื่องและการดูแลแบบประคับประคอง งานเวชกรรมสังคม และอีกหลายวิชาชีพ รวมไปถึงครอบครัวอาสาสมัคร อสม. รพ.สต. และได้ขยายงานไปสู่การเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง กระจายการสร้างทีมไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านมีความปลอดภัย ผู้ดูแลมีความรู้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้

มูลเหตุจูงใจ ผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจเรื้อรังจำนวนมากต้องอยู่ใน ICU เป็นเวลานาน ไม่สามารถกลับบ้านได้ เพียงเพราะไม่สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ผู้ป่วยบางรายใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานมากกว่า 600 วัน ทำให้เกิดวงจรของผู้ป่วยที่ต้องอยู่ใน ICU เป็นเวลานาน คือ วิกฤต ติดเชื้อ รักษาจนอาการคงที่ แล้วเกิดการติดเชื้อซ้ำ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลทั้งทางญาติและโรงพยาบาล ทีมจึงได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกจากวงจรการติดเชื้อโดยนำผู้ป่วยเข้าสู่ Home Care Program

การดำเนินการ แพทย์จะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วย และประเมินความพร้อมในการกลับบ้าน พยาบาล เตรียมผู้ป่วยและผู้ดูแลตาม Home care Program : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมสหวิชาชีพ สอน และประเมินผล ตาม Home Care Program ซึ่งผู้ดูแลต้องเรียนรู้ทักษะในการดูแลผู้ป่วย เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ การใช้ยาต่อเนื่องที่บ้าน การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลเครื่องช่วยหายใจ การทำกายภาพบำบัด การทำความสะอาดแผล การดูแลในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ ก่อนจะนำผู้ป่วยกลับบ้านทีมต้องออกไปประเมินความพร้อม เพื่อปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมต่อการนำผู้ป่วยไปดูแลที่บ้าน

ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ ผู้ป่วย Home ventilator ที่ผ่านมา พบว่า อัตราการรับกลับเข้า รพ. ของผู้ป่วยระบบหายใจเรื้อรัง ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน พบร้อยละ 6.63 ความรู้และทักษะของผู้ดูแลเฉลี่ยร้อยละ 90.46 สามารถลดจำนวนวันนอนรพ. 19,672 วัน และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวม 70,819,200 บาท

ความสำเร็จของงาน Home Ventilator ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการฯ ทั้งหมด 30 ราย (ผู้ป่วยเด็ก 23 ราย ผู้ใหญ่ 7 ราย) และส่งผู้ป่วยกลับบ้านร่วมกันในรูปแบบของเครือข่าย Home Ventilator มากกว่า 5 รายใน 5 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และขณะนี้กำลังเตรียมการส่งผู้ป่วยต่างชาติคนแรก เป็นรายที่ 31 กลับบ้านที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว





จุดให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
Medicine Home Delivery



ต่อเนื่องจากเมื่อฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ที่เราได้นำเสนอบริการ “การส่งยาถึงบ้าน” โดยเป็นการนำร่อง การส่งยาจาก “แผนกตา” ก่อน ซึ่งก็มีผู้มาใช้บริการพอสมควรเลยทีเดียว และหลังจากทำการทดลองระบบมาเป็นเวลา 3 เดือน กลุ่มงาน เภสัชกรรมของเราก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการส่งยาถึงบ้านในทุกแผนก แต่อาจจะมีรายละเอียดในการจดจัดส่งยาบางประเภท หรือข้อจำกัดใน บางสิทธิการรักษา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้านี่เลย มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทยาที่จัดส่ง เป็นยาเต็มโรคต่อเนื่องเรื้อรัง

- ตรวจเสร็จไม่ยากรอ โดยผู้ป่วยมียาเหลือที่บ้านอย่างน้อย 5 วัน (ทุกสิทธิการรักษา)
- ยาค้างจ่าย (ทุกสิทธิการรักษา)
- ยาใบที่ 2 (ยกเว้นสิทธิเบิกจ่ายตรง)

งดจัดส่ง ยาน้ำ ยาแช่เย็น ยาเสพติด ยาควบคุมบัญชีพิเศษต่างๆ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับประทานที่บ้านได้เลย

ส่งยาถึงบ้านด้วยระบบ EMS ราคาเดียว ทั่วไทย 100 บาท/ครั้ง (เหมารวมค่ากล่อง)

(ใช้เวลาจัดส่ง เขตเมือง 1-3 วันทำการ พื้นที่ห่างไกล 3-5 วันทำการ)

ติดต่อจัดส่งที่ ช่องเบอร์ 11 ห้องจ่ายยา 1 บริเวณทางออกอาคาร 50 พรรษา ชั้น 1 (ด้านตรงข้ามสถานีตำรวจ)

เปิดทำการ 8.30-15.30 น. ในวันราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 045-319200 (1130) และ 065-3033651



12 พฤษภาคม “วันพยาบาลสากล”

โดย... รุ่งเพชร กิรติมหาตม์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ โสไต ศอ นาสิก



วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภากาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses : ICN) กำหนดให้เป็น “วันพยาบาลสากล” เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงคุณความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อตั้งวิชาชีพพยาบาลและเป็นปฐมนุรูปาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1820 มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในตระกูลคหบดีชาวอังกฤษ ท่านมีการศึกษาดีมีชีวิตรอบรู้สุขสบายแต่เพราะความแตกต่างระหว่างชนชั้นในยุคนั้นจึงทำให้ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เพราะท่านถือว่า **“ความมีคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การปฏิบัติตัว ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมที่ตนดำรงอยู่”** ท่านจึงได้เข้าศึกษาในสถานพยาบาลอบรมและดูงานด้านการพยาบาลในประเทศต่างๆ ต่อมา ค.ศ.1853 เกิดสงครามไครเมีย “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” พร้อมสตรีอาสาสมัครจำนวน 38 ท่าน ได้เข้าทำงานดูแลทหารบาดเจ็บที่มีมากถึง 3,000-4,000 คน อยู่รวมกันอย่างแออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี อาหารไม่เหมาะสม น้ำดื่มไม่เพียงพอ ทำให้ผู้บาดเจ็บมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 42 “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ได้ปฏิรูปโรงพยาบาลเกือบทุกด้านและปฏิวัติการพยาบาลโดยการดูแลเอาใจใส่คนเจ็บป่วยเป็นอย่างดี

เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท่านใช้เวลาเพียง 6 เดือน สามารถลดอัตราการตายลง เหลือเพียงร้อยละ 2 จากความรู้ความสามารถและความเสียสละ โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากนับเป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่ ท่านได้รับการสรรเสริญคุณความดี และความเสียสละว่า **“เป็นสุภาพสตรีแห่งดวงประทีป (The Lady of the Lamp)”** “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ใช้ชีวิตเพื่อช่วยกิจการพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงแก่กรรมขณะอายุได้ 90 ปี

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ สภากาพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้หัวข้อ “Nurses : A Voice to lead – Health is a Human Right” หรือ “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเพื่อเป็นเสียงแห่งพลัง นำมาซึ่งสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้การนำของ **นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ** หัวหน้าพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก **นายแพทย์ชุตินันท์ ตาบ-องครักษ์** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี **นายสฤทธ์ วิฑูรย์** ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ **“บทบาทของพยาบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพยุค Thailand 4.0”** และในงานยังประกอบด้วย



นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ หัวหน้าพยาบาล

- พิธีสดุดี “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”
- บอร์ดนิทรรศการประวัติ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”
- โปสเตอร์ผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ได้รับรู้และน่านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”



ประชุมแนวทางด้านดูแลโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 10
 นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน เปิดงานประชุมแนวทางด้านดูแลโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประชุมวิชาการและสรุปผลตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรก

นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 10 รอบ 6 เดือนแรก และรับประกาศนียบัตร “รางวัลชนะเลิศ” นวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561



โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง นศพ.ปี 6
 นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานอายุรกรรม ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561



ประชุมวิชาการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS
 นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมวิชาการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ติดเชื้อฉวยโรคร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ประชุม “Update” การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

นายแพทย์ชุตีเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561



ประชุมโครงการพัฒนาแกนนำด้านสิทธิการรักษาพยาบาล
 แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาแกนนำด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561



คณะลูกหลานครอบครัว คุณยายเซี่ยะฮวย จึงมั่นคง มอบเงิน สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 8,000 บาท โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

รายนามผู้บริจาคเงินบำนาญชดเชยอายุกรรมใหม่

1. นางธรีศา	ธัญญศิริ	140,000	9. นางวราภรณ์	นรสาร	7,053	17. ด.ต.หญิงเสาวภา	ชอบพิมาย	2,000
2. นางธราธิป	ภาไชย	135,000	10. คุณนิภา	บุญเลิศ	5,000	18. นางทัศนาศนา	ไสยกิจ	2,000
3. นางสาวสลิล	ธัญญศิริ	135,000	11. นางนันทรีวี	โชคชนเสฏฐกุล	5,000	19. นางนิตยา	เทียบสำเภา	1,000
4. นายวงศ์เลิศ	คำเคน	30,000	12. นายทศพร	พลศักดิ์	4,000	20. นางสาวปพิชญา	อรั่มสังจากุล	1,000
5. นางสาวธิดารัตน์	อารยวุฒิ	10,000	13. นางโสธยา	บำรุงไทย	3,500	21. คุณมณี	คำมา	1,000
6. นางสาวดรณี	ไพลประเสริฐ	10,000	14. คุณสมควร	ฉัตรทอง	3,000	22. นางธัญภร	โชติมานนท์	500
7. นางสาวดลิตา	เรืองรอง	10,000	15. นางสาวศศิธร - ชนิตา	แสงทักษิณ	2,000	23. นางหนูยิ้ม	แช่แต่	300
8. นางหงษ์ทอง	สุวรรณราช	10,000	16. นายจิรวัดน์	วรรณะวิริยะกุล	2,000	24. นายสุริยชาติ	กนิษฐสังกาศ	300

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายชื่อบัญชีดังนี้

■ ชื่อบัญชี: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

■ ชื่อบัญชี:เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเรื้อรัง

ธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395

■ ชื่อบัญชี:ติ๊กสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

■ บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-319200 ต่อ 1348

■ ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์



Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0032.106/ว.

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รับบริจาค อวัยวะ, ดวงตา, ไต

จ. - ศ. ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ส. - อา ห้องผู้ป่วยหนัก ICU-CVT1 ชั้น 5 อาคารหลวงพ่อชาสุภักโก

โทร.045-319200 ต่อ 1703,1574 มือถือ.091-0411732



■ ที่ปรึกษา

นพ.ชุตินันท์ ตาบ-องครักษ์ นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบุรณ นพ.ศรัณย์ วรรณภาสสิน
น.ส.พัชนี ทองประเสริฐ นางเขมจิรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย

■ บรรณาธิการ

นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์

■ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สุติ บัจฉาภาพ ชนินันท์ พุ่มสถิตย

■ กองบรรณาธิการ

ทพญ.อรัญญา สายพันธ์ รุ่งเพชร กীরติมหาตย์ ภญ.อภิญา บุญเทียม
อิสริย์ แต่สงเคราะห์ สุชาดา เนตรภักดี พรรณี หรุ่นโพธิ์
ราตรี บุญชู สุพจน์ สายทอง กรรณิการ์ จันทรุกษา
กมลชัย ม่วงคู วิชิราภรณ์ สายพิมพ์ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง
สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

■ ผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ โทร. 045-319288

แนะนำบริการ รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร. 045-319200 ต่อ 1602

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี